
sþ. 551. Fyrirspurn [255. mál]
til heilbrigðisráðherra um alnæmi.

Frá Guðna Ágústssyni.

1. Til hvaða aðgerða hafa heilbrigðisyfirvöld gripið til að hefta útbreiðslu á alnæmi
hérlendis?

2. Hversu mörg alnæmistilfelli hafa verið greind hér á landi? Hversu mörg á lokastigi?
3. Hvernig er búið að smituðum og hvaða meðferð fá þeir? Getur heilbrigðisþjónustan og

hin félagslega aðstoð hérlendis veitt alnæmissjúklingum næga aðstoð?
4. Er hægt að merkja að þær aðgerðir, sem stjórnvöld hafa þegar gripið til, hafi borið

árangur?


